

สาระ: ลูกๆ ที่แสนหวาน มองแต่ไม่เห็นสิ่งที่ลูกเห็นด้วยตาของลูก ชัดความผูกพันยึดมั่นของลูกออกไปจากทุกสิ่ง เพราะทุกสิ่งกำลังจะถูกจุดให้ลูกเป็นไฟ

คำถาม: งานที่แฝงตัวไว้ของรัฐบาลพระเจ้าที่ไม่มีใครในโลกรู้?

คำตอบ: รัฐบาลของพระเจ้าชำระดวงวิญญาณให้บริสุทธิ์และทำให้พวกเขากลายเป็นเทพ นี่เป็นงานที่แฝงตัวอย่างมากที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจ ต่อเมื่อมนุษย์กลายเป็นเทพเท่านั้นที่พวกเขาเปลี่ยนจากชาวอนรรคเป็นชาวสวรรค์ กิเลสได้ทำลายลักษณะนิสัยของมนุษย์โดยสิ้นเชิง เวลานั้นลูกกำลังทำงานรับใช้ที่จะทำให้ลักษณะนิสัยของทุกคนสูงส่ง นี่คือนานหลักของลูก

โอม ซานติ ลูกเข้าใจว่าด้วยการพูดว่า “โอม ซานติ” ลูกก็จดจำศาสนาดั้งเดิมของตัวเองและบ้านของลูก แต่ลูกไม่จำเป็นต้องนั่งในบ้านนั้นในเวลานี้ เพราะเมื่อลูกกลายเป็นลูกของพ่อ ลูกจะจดจำมรดกแห่งสวรรค์ของลูกเช่นกันอย่างแน่นอน เมื่อลูกพูดว่า “โอมซานติ” ความรู้ทั้งหมดนั้นก็เข้าไปในสติปัญญาของลูก ฉันทรงวิญญานเป็นตัวแห่งความสงบ นั่นคือลูกของพ่อผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความสงบ พ่อผู้สร้างสวรรค์คือพ่อที่ทำให้เราบริสุทธิ์และกลายเป็นตัวแห่งความสงบ ความบริสุทธิ์คือประเด็นหลัก มีโลกที่บริสุทธิ์และโลกที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่มีแม้แต่กิเลสเดียวในโลกที่บริสุทธิ์ มีกิเลสทั้งห้าในโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้ ดังนั้นโลกนี้จึงเรียกว่าโลกที่มีกิเลส นั่นคือโลกที่ปราศจากกิเลส ในขณะที่ลงบันไดมาเรื่อยๆ จากโลกที่ปราศจากกิเลส ลูกก็ลงมาสู่โลกที่มีกิเลส นั่นคือโลกที่บริสุทธิ์ นั่นคือโลกที่ไม่บริสุทธิ์ มีอาณาจักรของรามและอาณาจักรของราวัน ในบางครั้งพวกเขาเรียกว่าเป็นกลางวันและกลางคืน มีกลางวันของบราห์มาและกลางคืนของบราห์มา มีความสุขในช่วงกลางวันและความทุกข์ในช่วงกลางคืน กลางคืนเป็นไปสำหรับการเร่ร่อนไปทั่ว ไม่ใช่ว่าลูกจะเร่ร่อนไปทั่วในเวลากลางวัน แต่เป็นความเลื่อมใสศรัทธาที่เรียกว่าการเร่ร่อน ลูกๆ มาที่นั่นเพื่อได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ลูกดวงวิญญานเต็มไปด้วยบาปของกิเลสทั้งห้า ในบรรดาบาปเหล่านั้นบาปหลักคือกิเลสของตัณหาราคะ เป็นเพราะกิเลสนี้ที่มนุษย์กลายเป็นดวงวิญญานบาป ลูกทั้งหมดรู้ว่าลูกไม่บริสุทธิ์ ที่ลูกเกิดมาด้วยความตกต่ำ เนื่องจากกิเลสของตัณหาราคะ คุณสมบัติทั้งหมดของลูกจึงถูกทำลาย เหตุนี้เองพ่อพูดว่า เอาชนะกิเลสตัณหาราคะนี้แล้วลูกจะเอาชนะโลกและจะกลายเป็นนายของโลกใหม่ ลูกควรมีความสุขอย่างมากอยู่ภายในลูก เมื่อมนุษย์กลับมาไม่บริสุทธิ์พวกเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งใดเลย มีความปั่นป่วนอย่างมากเนื่องจากตัณหาราคะ มีความไม่สงบและเสียงร้องของความทุกข์อย่างมากมาย เหตุใดจึงมีเสียงร้องของความทุกข์ในโลกในเวลาปัจจุบัน? เพราะทุกคนคือดวงวิญญานบาป พวกเขาเรียกว่าเป็นปีศาจเนื่องจากกิเลส เวลานั้นพ่อได้ทำให้ลูกเข้าใจว่าลูกเคยเป็นเช่นเปลือกหอยอย่างแท้จริงและไม่มีค่าแม้แต่เศษสตางค์ สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ถูกเผาไหม้ เวลานั้นลูกๆ เข้าใจว่าไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ในโลกนี้ มนุษย์ทั้งหมดจะลูกเป็นไฟ สิ่งที่ลูกสามารถเห็นได้ด้วยดวงตาของลูกนั้นจะลูกไหม้ ดวงวิญญานไม่สามารถที่จะลูกไหม้ได้ ราวกับว่าดวงวิญญานได้รับการประกันไว้แล้ว ดวงวิญญานสามารถได้รับการประกันได้หรือไม่? เป็นร่างกายที่ได้มีการประกัน ลูกๆ ได้รับการบอกว่าเป็นคือการละเล่น ดวงวิญญานอาศัยอยู่เบื้องบนไกลออกไปเหนือวัตถุธาตุทั้งห้า เครื่องประกอบของโลกนี้ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นจากวัตถุธาตุทั้งห้า ดวงวิญญานไม่ได้ถูกสร้างขึ้น ดวงวิญญานคงอยู่เสมอ แต่ดวงวิญญานกลายเป็นดวงวิญญานบุญและดวงวิญญานบาป ดวงวิญญานกลับมาสกปรกเพียงใดด้วยกิเลสทั้งห้า! เวลานั้นพ่อมาเพื่อปลดปล่อยลูกจากการทำบาป ลักษณะนิสัยทั้งหมดของลูกถูกทำลายด้วยกิเลส ไม่มีใครจะรู้ว่าคำว่าลักษณะนิสัยหมายถึงอะไร อาณาจักรของพินดาวาสและอาณาจักรของชรวาสาได้รับการจดจำกันมา ไม่มีใครแม้แต่จะรู้ว่าพินดาวาสเป็นใคร ลูกเข้าใจว่าเวลานี้ลูกเป็นของรัฐบาลของพระเจ้า พ่อมาเพื่อก่อตั้งอาณาจักรของราม รัฐบาลของพระเจ้ากำลังทำอะไรในเวลาปัจจุบัน? กำลังชำระดวงวิญญาณให้บริสุทธิ์และกำลังทำให้พวกเขากลายเป็นเทพ ไม่เช่นนั้นแล้วเทพจะมาจากไหน? ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ ดังนั้นสิ่งนี้เรียกว่ารัฐบาลที่แฝงตัว พวกเขาเป็นมนุษย์เช่นกัน ดังนั้นพวกเขากลายเป็นเทพได้อย่างไร? ใครทำให้พวกเขากลายเป็นเทพ? เหล่าเทพมีชีวิตอยู่ในสวรรค์ ใครทำให้พวกเขากลายเป็นชาวสวรรค์? จากชาวสวรรค์พวกเขาก็กลายเป็นชาวอนรรคและจากชาวอนรรคพวกเขาก็กลายเป็นชาวสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง ลูกไม่รู้สิ่งใดเหล่านี้ ดังนั้นคนอื่นจะรู้ได้อย่างไร? ยุคทองเรียกว่าสวรรค์และยุคเหล็กเรียกว่าอนรรค เวลานั้นลูกเข้าใจเช่นกันว่าละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว การศึกษานี้คือการกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ เป็นดวงวิญญานที่กลับมาไม่บริสุทธิ์ พ่อได้สอนลูกเกี่ยวกับธุรกิจของการเปลี่ยนจากไม่บริสุทธิ์มาบริสุทธิ์ หากลูกกลับมาบริสุทธิ์ลูกก็จะไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ เมื่อดวงวิญญานกลับมาบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นที่พวกเขามีค่าที่จะไปสวรรค์

เป็นเพียงในยุคนั้นพบกันเท่านั้นที่ลูกได้รับความรู้นี้ ลูกได้รับอาวุธที่จะกลับไปบริสุทธิ์ เพียงบาวาผู้เดียวเท่านั้นที่เรียกว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ สำหรับท่านที่พวกเขาพูดว่า ทำให้เราบริสุทธิ์! ลักษณะและนารายณ์เป็นนายของสวรรค์ จากนั้นในขณะที่ใช้ 84 ชาติเกิดพวกเขาที่กลับมาไม่บริสุทธิ์ ผู้นี้ (กฤษณะ) ได้รับสมญาว่า “นาเกลียดและสวยงาม” (ชยมขุนต้า) แต่ผู้คนไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น ลูกได้รับคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฤษณะด้วยเช่นกัน พวกเขาทำให้โลกเดี๋ยวนี้เป็นสองโลก อันที่จริงแล้วมีเพียงโลกเดี๋ยวนี้เท่านั้นที่กลับมาใหม่และเก่า เด็กเล็กๆเริ่มแรกก็เยาว์วัยและจากนั้นเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นพวกเขาก็แก่ชรา โลกก็ใหม่ในตอนแรกเช่นกันและจากนั้นก็กลับมาเก่า ลูกต้องเพียรพยายามอย่างหนักมากที่จะอธิบาย! ลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรของลูก ผู้นี้ก็เข้าใจสิ่งนี้เช่นกันใช่ไหม? ด้วยการเข้าใจทุกสิ่งที่เขากลับมาอ่อนหวานมาก ใครอธิบายแก่เขา? พระเจ้า สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของสงคราม ฯลฯ พระเจ้าทำให้ลูกเต็มไปด้วยความรู้และรู้จัก ผู้คนไปที่วัดของชีวาและกัมตีระชชะของตนแต่ไม่มีใครในบรรดาพวกเขาที่รู้ว่าท่านเป็นอะไรหรือท่านคือใคร พวกเขาเพียงแค่พูดว่าชีวาจากคาคี ผู้เดียวที่เป็นนายของโลกที่นำคามา แต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้นเลย เมื่อลูกพยายามที่จะอธิบายให้พวกเขา พวกเขาบอกว่า: ท่านจะอธิบายอะไรแก่เราหรือ? เราเคยศึกษาคัมภีร์พระเวทย์ ฯลฯ ลูกๆซึมซับสิ่งนี้ตามลำดับกันไป ผู้ที่มีสติปัญญาที่เป็นหินอย่างแท้จริงก็ล้มสิ่งเหล่านี้ ผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่งในเวลาที่มีงานของการทำให้สติปัญญาของผู้อื่นสูงส่ง กิจกรรมของผู้ที่มีสติปัญญาที่เป็นหินก็เป็นเช่นนั้น! มีหงส์และนกกระสา หงส์จะไม่มีวันทำให้ใครไม่มีความสุข นกกระสาเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ บุคคลเหล่านั้นเรียกอีกอย่างว่าปีศาจเช่นกัน พวกเขาไม่ได้มีการตระหนักรู้ ผู้ที่มีกิเลสหลายคนมาที่ศูนย์ พวกเขามีข้อแก้ตัวที่พวกเขาอยู่อย่างบริสุทธิ์แต่นั้นเป็นการพูดเท็จ มีการกล่าวด้วยเช่นกันว่าโลกหลอกลวง ... ในเวลานี้คือยุคบรรจบพบกัน มีความแตกต่างอย่างมาก! ผู้ที่พูดเท็จ, ผู้หลอกลวง คือผู้ที่เข้ามาในเกรตสาม มีเกรตหนึ่ง เกรตสองและสาม พ่อสามารถบอกลูกได้ว่าลูกคนไหนอยู่ในเกรตสาม พ่ออธิบายว่าลูกต้องให้ข้อพิสูจน์ที่สมบูรณ์ของความบริสุทธิ์ของลูก หลายคนพูดว่า เป็นไปไม่ได้ที่ลูกสองคนจะอยู่ด้วยกันและอยู่อย่างบริสุทธิ์เนื่องจากไม่มีพลังใดๆ ลูกบางคนไม่สามารถอธิบายเรื่องง่ายๆเช่นนั้นได้อย่างเต็มที่ ไม่มีใครสามารถอธิบายให้พวกเขาว่าเป็นพระเจ้าผู้ที่สอนเรา ท่านพูดว่าด้วยการกลับมาบริสุทธิ์ลูกจะกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ถึง 21 ชาติเกิด ลูกถูกล็อตเตอรี่รางวัลใหญ่ มีความสุขมากกว่า ลูก หลายคนมีการแต่งงานที่บริสุทธิ์และคงอยู่อย่างบริสุทธิ์ เหล่าเทพนั้นบริสุทธิ์ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถทำให้ลูกบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ความรู้, ความเลื่อมใสศรัทธาและการวางเฉยก็มีการอธิบายแก่ลูกด้วยเช่นกัน ความรู้และความเลื่อมใสศรัทธาเป็นครั้งต่อครั้งและการวางเฉยมาหลังจากความเลื่อมใสศรัทธา เวลานั้นลูกจะไม่อยู่ในโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้อีกต่อไป ลูกต้องถอดเสื้อผ้า(ร่างกาย)ของลูกออกและกลับบ้าน เวลานั้นเมื่อวงจรของ 84 ชาติเกิดของเราได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เราต้องกลับไปยังดินแดนแห่งความสงบของเรา ลูกไม่ควรลืมประเด็นแรก, อัลฟา ลูกๆเข้าใจด้วยเช่นกันว่าโลกเก่านี้จะถูกทำลายอย่างแน่นอน พ่อกำลังก่อตั้งโลกใหม่ ท่านมาหลายต่อหลายครั้งเพื่อก่อตั้งโลกใหม่และจากนั้นการทำลายล้างนรกก็เกิดขึ้น นรกใหญ่มากในขณะที่สวรรค์นั้นเล็กมาก มีศาสนาเดียวในโลกใหม่ เวลานั้นมีศาสนามากมายที่นี่ มีการเขียนไว้ว่า: การทำลายล้างด้วยช่างก้า จะมีการทำลายล้างศาสนามากมายทั้งหมดเหล่านั้นและการก่อตั้งศาสนาเดียวด้วยบราห์มา ใครเป็นผู้ก่อตั้งศาสนานี้? ไม่ใช่บราห์มา บราห์มากลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ไม่ได้กล่าวถึงพ่อ(ชีวา)ว่าพ่อเปลี่ยนจากไม่บริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์ เมื่อบุคคลเหล่านี้บริสุทธิ์พวกเขาก็ถูกเรียกว่าลักษณะและนารายณ์ เมื่อเขาไม่บริสุทธิ์ชื่อของเขาคือบราห์มา มีกลางวันของบราห์มาและกลางคืนของบราห์มา ท่าน(ชีบบาวา)เรียกว่าผู้สร้างที่คงอยู่ตลอดไป ถึงอย่างไรดวงวิญญาณก็คงอยู่อยู่แล้ว ดังนั้นท่านจึงไม่สามารถเรียกว่าเป็นผู้สร้างดวงวิญญาณ ดังนั้นดวงวิญญาณจึงเรียกว่าคงอยู่ตลอดไป พ่อคงอยู่ตลอดไปและดวงวิญญาณก็คงอยู่ตลอดไปเช่นกัน ละครนี้ก็คงอยู่ตลอดไปเช่นกัน นี่คือการที่ลูกกำหนดไว้แล้วตลอดไป ลูกดวงวิญญาณได้รับความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของระยะเวลาของวงจรโลกแล้ว ใครให้ความรู้นี้แก่ลูก? พ่อ ลูกเป็นของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของและเป็นนายถึง 21 ชาติเกิด และแล้วลูกก็กลายเป็นลูกกำพร้าในอาณาจักรของราวันและทำลายนิสัยของลูกให้เสียไปด้วยกิเลสเหล่านี้ มนุษย์เชื่อว่านรกและสวรรค์อยู่ด้วยกันในเวลาเดียวกัน เวลานั้นทุกสิ่งได้มีการอธิบายอย่างชัดเจนมากแก่ลูกๆ เวลานั้นลูกนั้นแฝงตัว ทุกสิ่งทุกอย่างได้มีการเขียนไว้ในคัมภีร์ เส้นด้ายก็พันกันยุ่งเหยิงโดยสิ้นเชิง เราเรียกหาพ่อ: เราไม่มีประโยชน์เลย มาและชำระเราให้บริสุทธิ์และเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยของเราด้วย! ลักษณะนิสัยของลูกกำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก แทนที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยของพวกเขา บางคนก็ทำให้ลักษณะนิสัยของเขาเสียมากยิ่งขึ้น ลูกสามารถบอกสิ่งนี้ได้จากพฤติกรรมของพวกเขา วันนี้พวกเขาเป็นหงส์และพรุ่งนี้พวกเขาก็กลายเป็นนกกระสา สิ่งนี้ไม่ได้ใช้เวลานานเลย มายาก็แฝงตัวมากด้วยเช่นกัน ไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นที่นี่ แต่ทันทีที่พวกเขาออกไป ทุกสิ่งก็ปรากฏให้เห็น พวกเขาประหลาดใจพวกเขาฟังแล้วพวกเขาก็วิ่งหนีไป! พวกเขาตกลงมาด้วยความแรงอย่างมากที่กระดุกของเขาแหลกละเอียด สิ่งนี้อ้างถึงท้องพระโรงของอินทรา, อินทราฟัสต์ ลูกรู้ว่าไม่ควรจะนำคนไหนเข้ามาในชุมชน เมื่อพวกเขาได้ยินความรู้เพียงเล็กน้อย พวกเขาก็จะไปสู่สวรรค์ ความรู้ไม่สามารถถูกทำลายได้ พ่อพูดว่า ทำความเพียรพยายามใน

เวลานี้และประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง หากลูกช้องแะในกิเลสสถานภาพของลูกจะถูกทำลาย เวลานี้ลูกเข้าใจว่าวงจรนี้หมุนไปอย่างไร สติปัญญาของลูกๆเวลานี้ได้เปลี่ยนไปอย่างมาก อย่างไรก็ตามมายาก็ยังคงหลอกลวงลูก ลูกควรจะมีควมไม่รู้อต่อความปรารถนาอย่างสมบูรณ์ หากลูกเก็บความปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ ลูกก็จะสูญเสียทุกสิ่งและกลายเป็นผู้ที่ไม่มีค่าแม้แต่หนึ่งสตางค์ มายาหลอกลวงมหาระตึบางคนที่ดีมากในทางใดทางหนึ่งและพวกเขาไม่สามารถป็นขึ้นไปสู่หัวใจ”ของบารบ”ได้ ลูกบางคนไม่ลังเลเลยแม้กระทั่งที่จะฆ่าพ่อของเขาเอง พวกเขาจะทำลายครอบครัวของพวกเขาด้วยเช่นกัน พวกเขาเป็นดวงวิญญาณที่บาปหนอย่างมาก ราวันทำให้พวกเขาทำสิ่งต่างๆ ทุกรูปแบบ มีความไม่ชอบพวกเขาอย่างมาก มันช่างเป็นโลกที่แสนจะสกปรก! ลูกไม่ควรจะปล่อยให้หัวใจของลูกถูกดึงดูดเข้าหาสิ่งนั้น ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากที่จะกลับมามีสุทธิ เพื่อที่จะได้รับรางวัลของโลก ความบริสุทธิ์คือสิ่งหลัก มีความปั่นป่วนมากมายเนื่องจากความบริสุทธิ์ คานธีเคยพูดเช่นกันว่า โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! พ่อพูดว่า ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกจะซ้ำรอยอีกครั้งในเวลานี้ ทุกคนต้องลงมาอย่างแน่นอน เพราะเพียงเมื่อนั้นพวกเขาทั้งหมดสามารถกลับบ้านด้วยกันได้ พ่อมาเพื่อพาลูกๆ ทั้งหมดกลับบ้าน ไม่มีใครสามารถกลับไปก่อนที่พ่อจะมา อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เพื่อที่จะปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงจากมายา อย่าได้มีความปรารถนาในรูปใด เพิกเฉยต่อความปรารถนาทั้งหมด
2. เพื่อที่ลูกจะได้รับรางวัลของอำนาจในการปกครองโลก ความบริสุทธิ์คือสิ่งหลัก ดังนั้นลูกต้องมีความกล้าหาญที่จะอยู่อย่างบริสุทธิ์ ลูกต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยของลูก

พร: ขอให้ลูกเป็นผู้ที่มีชัยชนะและเอาชนะมายาโดยการอยู่ภายใต้ร่มฉัตรแห่งการปกป้องคุ้มครองของการจดจำระลึกถึง และภายในเส้นของกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยของการใช้ชีวิต การจดจำระลึกถึงพ่อคือร่มฉัตรแห่งการปกป้องของลูก และการอยู่ภายใต้ฉัตรของการปกป้องหมายถึงการเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะและเป็นผู้เอาชนะมายา คงอยู่ภายใต้ฉัตรของการปกป้องคุ้มครองของการจดจำระลึกถึงอย่างสม่ำเสมอและภายในเส้นของกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย และไม่มีใครจะมีความกล้าหาญที่จะเข้ามาภายใต้ร่มฉัตรนั้น เมื่อลูกก้าวออกไปนอกเส้นของกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยแล้วมายาก็จะฉลาดในการทำให้ลูกเป็นของเธอ อย่างไรก็ตามลูกได้รับชัยชนะหลายครั้งนับไม่ถ้วนเพราะลูกประจำแห่งชัยชนะเป็นอนุสรณ์ของลูก คงอยู่อย่างมีพลังอย่างสม่ำเสมอด้วยสำนึกนี้และลูกจะไม่พ่ายแพ้ต่อมายา

คติพจน์: หลอมรวมทรัพย์ที่มีค่าทั้งหมดในตนเองและลูกจะเฝ้าแต่มีประสบการณ์ของความเต็มเปี่ยมเสมอ

*** โอม ขานติ ***